

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดอบรมสำหรับหลักสูตรอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาต
ในรูปแบบ “Remote Classroom” ผ่านโปรแกรมออนไลน์ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตามที่ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ออกประกาศ ปพช.0003/2563 เรื่อง เพิ่มรูปแบบการจัดอบรมสำหรับหลักสูตรอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตในรูปแบบ “Remote Classroom” ผ่านโปรแกรมออนไลน์ เป็นการชั่วคราว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา และจะมีผลสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันยังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาครัฐยังคงต้องออกมาตรการต่างๆ ในการป้องกันและหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทางสังคมของคนจำนวนมาก เพื่อจำกัดการแพร่ขยายของโรคดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเพื่อให้สถาบันฝึกอบรมฯ มีช่องทางสำหรับการบริการจัดอบรมให้กับผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน (“กลุ่มผู้ถือใบอนุญาตฯ”) และยังคงส่งเสริมให้กลุ่มผู้ถือใบอนุญาตฯ ได้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อสะสมจำนวนชั่วโมงอบรมให้ครบตามหลักเกณฑ์ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการจัดอบรมสำหรับหลักสูตรอบรมเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ ในรูปแบบ “Remote Classroom” ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำหรับวิธีการยื่นขอและเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสำหรับการจัดอบรมฯ ในรูปแบบ “Remote Classroom” ยังคงต้องปฏิบัติตามประกาศ ปพช.0003/2563 และเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการจัดอบรมฯ ในรูปแบบ “Remote Classroom” และคงไว้ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรมฯ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอความร่วมมือให้สถาบันฝึกอบรมฯ พิจารณาปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติม สำหรับการจัดอบรมฯ ในรูปแบบ “Remote Classroom” เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ดังนี้

- ควรกำหนดเงื่อนไขข้อปฏิบัติเพิ่มเติมในการอบรมและสื่อสารให้ผู้เข้าอบรมทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนระหว่างการเรียนรู้ เช่น ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในการอบรม ขอให้เข้าอบรมในสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และในขณะที่เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมไม่ควรเดินทาง หรือเคลื่อนที่ และควรอยู่ในอริยาบทที่เหมาะสม เป็นต้น
- ควรมีการซักซ้อมการเข้าใช้งานโปรแกรมออนไลน์ก่อนวันจัดอบรมจริง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการเรียนรู้มีความพร้อม และผู้เข้าเรียนมีความเข้าใจการใช้ระบบเพียงพอสำหรับการเรียนรู้
- ควรกำหนดจำนวนผู้เข้าอบรมให้เหมาะสมกับโปรแกรมออนไลน์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้
- ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่และช่องทางในการติดต่อที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้เข้าอบรมได้ทันที

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564



(นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน